

# มิดาส พิวาร์กรุ๊ป ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจพิวาร์ระดับโลกใหม่



มิดาส พิวาร์ กรุ๊ป บริษัทพิวาร์แถวหน้าของประเทศไทยเริ่มต้นศักราชใหม่ ครบรอบปีที่ 11 แห่งการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยรางวัลเกียรติยศ 3 รางวัล และอีก 1 รางวัลในเดือนกุมภาพันธ์นี้

แคทริน โลहितนาวิ ผู้ก่อตั้ง และผู้บริหารบริษัทมิดาส พิวาร์ กรุ๊ป เป็นผู้บริหารเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลถึง 3 ประเภท ท่ามกลางผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ L'Oréal, FWD, DTAC, Unilever และ Jones Lang Lasalle ในงาน CMO Asia's Elite Awards Ceremony จัดขึ้น ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ อะ รอยัล เมอริเดียน เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา

รางวัลแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ ได้แก่ รางวัลบริษัทพิวาร์ที่มีความเป็นเลิศด้านผู้นำ และรางวัลผู้นำสตรีแห่งประเทศไทย รวมทั้งยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำองค์กรธุรกิจหญิงดีเด่นแห่งปีอีกด้วย โดยแคทรินกล่าวว่า รางวัลเชิดชูเกียรติทั้งหมดนั้น เกิดจากจากความมุ่งมั่น และการทำงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนการเดินทางในธุรกิจสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในระยะเวลาที่ผ่านมามากกว่าทศวรรษ

ทั้งนี้ แคทรินมีกำหนดเดินทางไปยังนครมุมไบ ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อรับรางวัล Women Super Achievers จาก Femina ซึ่งเป็นหนังสือนิตยสารไลฟ์สไตล์สำหรับผู้หญิงในอินเดีย โดยนิตยสารดังกล่าวเป็นการร่วมทุนระหว่าง BBC Worldwide และ The Times Group รางวัลอันทรงเกียรตินี้มอบแด่ผู้นำองค์กรที่เป็นสุภาพสตรีที่มีความสามารถและทรงอิทธิพลในการขับเคลื่อนในด้านต่างๆ ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจยุคใหม่ โลกแห่งเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานของขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในโลก แคทริน มีกำหนดการปาฐกถาบนเวทีดังกล่าว ต่อหน้าตัวแทนผู้นำองค์กรมากมายในหัวข้อ ความท้าทายที่ผู้นำหญิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญในปัจจุบัน

นอกจากนั้นแคทรินยังมีกำหนดการปาฐกถาในอีกหลายเวทีในไตรมาสแรกของปีนี้ เช่น บนเวทีของหอการค้าอเมริกา ในหัวข้อการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก และการทำพิวาร์ด้วยตัวเองนั้นอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์อย่างไร รวมทั้งสุนทรพจน์ในงานประชุมวิชาการ International Property Awards และ Asia Business Connect Group ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะเป็นการประมวลองค์ความรู้การบริหารจัดการการป้องกันวิกฤต รวมทั้งสะท้อนมุมมองทางธุรกิจในโลกศตวรรษที่ 21 ในประเด็นของความน่าเชื่อถือที่เป็นสิ่งสำคัญ

“รางวัลต่างๆ เหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจของดิฉันในฐานะผู้ที่ได้ก้าวขึ้นเวที และได้รับการเชิดชูเกียรติ แต่แน่นอนว่ารางวัลทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียว แต่เกิดจากการขับเคลื่อนงานของทีมทั้งหมด” เธอกล่าว และบอกอีก

ว่า “แม้ว่าดิฉันจะเป็นเหมือนผู้กำกับเวที การมีทีมที่แข็งแกร่ง มากด้วยประสบการณ์ และมีความสามารถเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดิฉันขอบคุณลูกค้า และคู่ค้าที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดและเป็นผู้หนึ่งที่ได้เคียงข้างพวกเรา มาสู่ความสำเร็จ ความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานเดินทางคู่กับพวกเรา และดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเส้นทางการทำงานในปี 2018 นี้จะแจ่มใสสมกับรางวัลต่างๆที่เราได้รับมา”